



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สรยุทธ"ผุดแลกเปลี่ยนน.ศ.ระหว่างมหา"ลัย

ศธ.ขานรับพร้อมโอนหน่วยกิต เริ่มภาคใต้-ดีเดย์มิถุนายนนี้

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการติดตาม พล.อ.สรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนโครงการ "รินน้ำใจให้น้องชาวใต้เสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ที่ จ.นราธิวาสที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีต้องการให้นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการศึกษากับมหาวิทยาลัยในภาคอื่นๆ ของไทยด้วย ซึ่ง ศธ.จะนำเรื่องนี้มาดำเนินการและใช้ชื่อโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวจะต้องจัดระบบรองรับ เพราะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของไทย จะต้องมีการตกลงล่วงหน้าว่าจะแลกเปลี่ยนกันในสาขาวิชาไหน ช่วงเดือนไหนและมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องมีการอำนวยความสะดวก เช่น ที่พัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะต้องพิจารณาเรื่องหน่วยกิตที่จะโอนด้วยเพราะถ้าเป็นวิชาที่ตรงกันก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นวิชาที่ไม่ตรงกัน มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องตกลงกันว่าเทียบโอนความรู้ที่หน่วยกิตและยกเว้นในวิชาไหนบ้างเพราะจะไม่มีนักศึกษาเข้าโครงการแลกเปลี่ยนหากไปเรียนแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ซึ่งการดำเนินการเรื่องเหล่านี้ไม่ยาก เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาอยู่แล้ว เหลือเพียงการเชิญมหาวิทยาลัยที่สนใจมาประชุมหารือเพื่อจัดระบบรองรับ การจัดทำรายละเอียดและออกระเบียบปฏิบัติร่วมกัน

รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ 1.เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสไปขยายประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาและพื้นที่ที่ต่างกันได้มีโอกาสพบปะพูดคุย เข้าใจและเข้าถึงเรื่องของเมืองไทยดีขึ้น 2.เพื่อให้เกิดความหลากหลายระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะได้มีความรู้กว้างขึ้นด้วย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะเก็บค่าหน่วยกิตในอัตราของมหาวิทยาลัยเดิมที่เรียนอยู่หรือเก็บในอัตราของมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนก็ได้แต่จะไม่มีการเก็บเพิ่มจากนักศึกษา สำหรับระยะเวลาที่จะเริ่มโครงการนี้ จะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เพราะไม่ได้ทำอะไรใหม่ นอกจากการจัดระบบรองรับ ซึ่งอาจจะเน้นการแลกเปลี่ยนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อน

หน้า 26